

ตารางการฝึกอบรม
หลักสูตร “การจัดการมูลฝอยทั่วไป”

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เวลา/หัวข้อ วัน	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ / วิชาที่สอน		12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน	เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หัวข้อ / วิชาที่สอน
จ. ๒๗ มี.ค. ๖๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย โดย นายสมชาย ตู่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย	การจำแนกลักษณะ คุณสมบัติของมูลฝอย โดย ดร.ธวัช เพชรไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล		องค์ประกอบมูลฝอย โดย ดร.ธวัช เพชรไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ๒๘ มี.ค. ๖๖	ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากการจัดการมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะ โดย ดร.ธวัช เพชรไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	การประมาณอัตราการเกิด มูลฝอยในปัจจุบันและ คาดการณ์ในอนาคต โดย กรมควบคุมมลพิษ		การวางแผนการจัดการ การลดปริมาณ การคัดแยก การเก็บรวบรวม และการขนส่งมูลฝอย โดย กรมควบคุมมลพิษ
พ. ๒๙ มี.ค. ๖๖	การคัดเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีการกำจัด มูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดย กรมควบคุมมลพิษ			การคัดเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อน การหมักทำปุ๋ย การหมักทำแก๊สชีวภาพ โดย ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ. ๓๐ มี.ค. ๖๖	การคัดเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยวิธี MBT, RDF การวิเคราะห์ Mass balance ของระบบกำจัดมูลฝอย และเทคโนโลยี การกำจัดมูลฝอยกับการลดก๊าซเรือนกระจก โดย ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล			แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการคัดเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดย ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายทัยรัช หิรัญเรือง นางสาวประภัสสร ขจร สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ศ. ๓๑ มี.ค. ๖๖	ศึกษาดูงานการวางแผนและการจัดการมูลฝอย โดย ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายประโชติ กราบกราน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นายทัยรัช หิรัญเรือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี			ศึกษาดูงานการวางแผนและการจัดการมูลฝอย โดย ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายประโชติ กราบกราน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นายทัยรัช หิรัญเรือง สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี

- หมายเหตุ**
1. รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เข้าเวลา ๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. ป้ายเวลา ๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.
 2. ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๕,๒๐๐ บาท (เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ)
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน (หากจำนวนผู้สมัครน้อยกว่า ๕๐ คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม)

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม